
	Subject Heading :
Source :	
Date : 9 เม.ย. 2561	Page : 5 No :



คนป็นข่าว

5

รู้จัก ก.บ.ศ. 'กรม.ศาล'

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือ ก.บ.ศ.จะประชุมกันในวันที่ 9 เม.ย.นี้ โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาปัญหาเรื่องโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ-สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ ก.บ.ศ.เปรียบเสมือน กรม.ศาล เพราะทำหน้าที่หลักคือ บริหารงานทั้งหมดของศาลยุติธรรม เช่นเรื่องงบประมาณของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ, การวางระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการ, กำกับดูแลการบริหารราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน

ปัจจุบัน ก.บ.ศ. หรือ กรม.ศาล ประกอบด้วย ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานโดยตำแหน่ง



ชีพ จุลมนต์

และมีกรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา คือ สุนทร วุฒินรงค์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา, อาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ชาตชาย กริชชาณชัย ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ชูชัย วิริยะสุนทรวงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ส่วน ก.บ.ศ.ศาลอุทธรณ์มี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ, สิทธิโชค อินทวิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3, เศกสิทธิ์ สุขใจ ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์, ฉัตรชัย ไทรโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

สำหรับ ก.บ.ศ.ศาลชั้นต้นมี ทศนพงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษภาค 7, คมกริช วรรณไพบลย์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, พรศักดิ์ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษภาค 9, สุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ำมนุษย์ในศาลอาญา

และ ก.บ.ศ.ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ สมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง, วีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และมีสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง.

Source : มติชน

Date : 9 เม.ย. 2561

Page : 16

No: 61114813



คมคำ



“แต่หากย่นเวลาได้ ถ้ารู้ว่าจะมีปัญหา
ขนาดนี้ และถ้าเลือกได้ ก็คงไม่เลือกพื้นที่นี้”

สรารุช เบญจกุล

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

Source : มติชน

Date : 9 เม.ย. 2561

Page : 1,11

No: 61114889

บวชป่าต้านบ้านพักตุลาการ
ยื่น 6 ข้อเรียกร้อง-รื้อบางส่วน
16 องค์กรเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จัด
บวชป่า-บ้นจักรยานชมบ้านพักตุลาการ เรียกร้องให้
รื้อบางส่วนที่มีผลกระทบต่อนิเวศ (อ่านต่อหน้า 11)



บวชป่า - กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจาก
16 องค์กร ร่วมกันปั่นจักรยานไปยังริมถนนหน้าศาล
อุทธรณ์ภาค 5 อ.แมริม จ.เชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง
อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักตุลาการ เพื่อ
ทำพิธีบวชป่าและแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รื้ออาคาร
บ้านพักตุลาการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน

ต่อจากหน้า 1

บ้านพักตุลาการ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 8 เมษายน กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จำนวนกว่า 1,000 คน จาก 16 องค์กร ประกอบด้วย 1.ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ 2.ชมรมรมบิณ 3.ชมรมจักรยานเสือภูเขา 4.กลุ่มรักษ์แม่ปิง 5.กลุ่มฮักเชียงใหม่ 6.ภาคีคนฮักเจียงใหม่ 7.เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม 8.กลุ่มมือเย็นเมืองเย็น 9.มูลนิธิไทยรักษ์ป่า 10.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 11.เครือข่ายอาสาฬัษาระวัง 9 (ทสม.) 12.คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและลิ่งแวดล้อม (คอมส.) 13.ชมรมอนุรักษ์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14.เครือข่ายชุมชนรักษ์เชียงใหม่ 15.ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติบ้านปางแฟน และ 16.สมาคมชาวเหนือ นำโดยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ประธานชมรมรมบิณ นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานภาคีฮักเชียงใหม่ นายเฉลิมพล เข้มเพชร ประธานกลุ่มฮักเชียงใหม่ และนายนิรันดร โพธิ์กานนท์ ตัวแทนชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ร่วมกันปั่นจักรยานติดริบบิ้นและธงสีเขียว จากหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มุ่งหน้าไปหยุดที่ริมถนนหน้าศาลอุทธรณ์ ภาค 5 อ.แมริม จ.เชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักตุลาการ เพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐอาคารบ้านพักตุลาการ

หลังจากนั้นทั้งหมดได้ปั่นจักรยานมุ่งหน้าต่อไปยังชายป่าภายในห้วยตึงเต่า เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงเทวดารักษาที่ปกปักรักษาป่าไม้ บวชป่าและสืบชะตาป่าดอยสุเทพ โดยทีมจักรยานเสือภูเขาได้ปั่นเลยไปชมจุดก่อสร้างบ้านพักตุลาการ ที่อยู่เลยจุดบวชป่าไปประมาณ 500 เมตร โดยปั่นจักรยานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่จริง พร้อมนำผ้าจิวไปผูกที่ต้นไม้ใหญ่ติดแนวหมู่บ้านพักตุลาการ ก่อนวนกลับมาร่วมพิธีบวชป่าโดยรอบ

ทั้งนี้ น.ส.อัจฉรา สายทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวแทนนักศึกษาในพื้นที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึก 6 ข้อเรียกร้องถึงประธานศาลฎีกา คณะกรรมการศาลยุติธรรม และรัฐบาลช่วยพิจารณาถึงความถูกต้องชอบธรรม และความเหมาะสมต่อกรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่ตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์

โดยเนื้อหาระบุว่า กราบเรียนประธานศาลฎีกา และคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เคารพ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพขอใช้ช่องทางสื่อสารทางสังคมออนไลน์นำเสนอเพื่อให้ได้รับรู้ถึงฉันทมติของทางเครือข่าย ก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในเช้าวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 โดยขอนำเรียนว่าเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ตัวแทนของเครือข่ายได้เข้าประชุมหารือเตรียมการกับทางคณะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ซึ่งเป็นหน่วยจัดประชุมแก้ปัญหาการตัดค้ำโครงการหมู่บ้านข้าราชการตุลาการ เชียงดอยสุเทพ โดยพวกเราได้รับปากและยืนยันหลักการที่จะเจรจาอย่างสุภาพ ปราศจากวาทะก้าวร้าวหรือสื่อเสียด มุ่งหาทางออกอย่างสันติ ซึ่งเป็นแนวทางที่ยึดถือมาแต่ต้น ตัวแทนเจรจายังได้นำเสนอแนวทางและชุดข้อเสนอ เพื่อหาทางแก้ปัญหาการตัดค้ำอย่างสันติ และเป็นไปอย่างถูกต้องกฎหมาย

กล่าวคือ 1.ภาคประชาชนจะขอคืนพื้นที่โครงการบ้านพักและแฟลตราชการเพียงบางส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจนในพื้นที่ส่วนบนที่สร้างบนพื้นที่ป่าเดิม ซึ่งพื้นที่ขอคืนดังกล่าวไม่รวมกับพื้นที่ของอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และแฟลตที่พักส่วนล่างจำนวนหนึ่ง หากได้ต้องการหมดทั้งแปลงแต่อย่างใด 2.เหตุผลที่ต้องขอคืนพื้นที่ส่วนบนดังกล่าว ได้จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผ่านโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์และแผ่นป้ายเพื่อนำเสนอต่อตัวแทนสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมที่มาร่วมประชุมหรือได้รับทราบ โดยสังเขปก็คือ พื้นที่ซึ่งเป็นป่าส่วนบนนั้น เป็นพื้นที่ละเอียดอ่อน เป็นป่าเขตกันชนรอยต่ออุทยานแห่งชาติ โครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ ได้ก่อสร้างไล่ขึ้นจากแนวการใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน อื่นๆ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อปัญหาอัคคีภัย อุทกภัยโคลนถล่มตามฤดูกาล และที่สำคัญก็คือ การบุกเบิกใช้พื้นที่บริเวณนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มของการขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ที่เป็นป่าดอยสุเทพลูกตามมา

3.ตัวแทนประชาชนรับทราบความกังวลในแง่ข้อกฎหมาย และการใช้งบประมาณของรัฐที่ดำเนินไปแล้ว ภาคประชาชนรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขข้อกฎหมายที่ผูกพัน ดังนั้น จึงเสนอให้ใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยให้มีการก่อสร้างส่งมอบงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ เพื่อมิให้เกิดการฟ้อง

ร้องค่าเสียหายตามมา ในระหว่างนั้น ศาลยุติธรรมจัดเตรียมรั้ววัดคืนพื้นที่บางส่วนกลับมาเป็นที่ราชพัสดุ เพราะได้พิจารณาผลกระทบและสภาพปัญหาในมิติต่างๆ การแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งกลับเป็นที่ราชพัสดุจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหา และเป็นทางออกที่สวยงามร่วมกันระหว่างราษฎร-รัฐ นั่นเพราะศาลยุติธรรมในยุคสมัยใหม่เล็งเห็นว่าสาธารณประโยชน์และคุณค่าด้านจิตวิญญาณของประชาชนมีความสำคัญเหนือกว่าประโยชน์ขององค์กร จึงได้ส่งมอบคืนพื้นที่นั้น 4.ภาคประชาชนเสนอต่อตัวแทนฝ่ายทหาร เสนอแนวทางฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศร่วมกัน ระหว่างราษฎร-รัฐ นี่จะเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นช่องทางปลูกสำนึกและพลังความร่วมมือของพลังประชารัฐทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ภาคีความร่วมมือพลังประชารัฐดังกล่าว จะมีสำนักงานศาลยุติธรรมจะเป็นแกนและองค์ประกอบสำคัญ ร่วมกับประชาชนในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5. แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งฝ่ายประชาชนต้องการ ไม่ใช่การดำรงสิ่งปลูกสร้างไว้ให้กับหน่วยงานอื่น หรือวัดอุประสงค์อื่นซึ่งต้องใช้งบประมาณแผ่นดินอีกจำนวนมาก ภาคประชาชนได้เรียนแจ้งต่อผู้แทนหน่วยทหารว่าต้องการจะรื้อสิ่งปลูกสร้างลงมาเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการต่อไป 6.ภาคประชาชนตระหนักดีว่าศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการนี้มาเป็นลำดับ แต่ขอให้ศาลยุติธรรมได้โปรดเข้าใจว่าปัญหานี้ไม่สามารถมองจากแง่มุมทางกฎหมาย หรือสิ่งแวดล้อมเพียงมิติเดียว หรือสองมิติ การที่หน่วยงานในอดีตได้เลือกใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม ยังส่งผลต่อความรู้สึก ความศรัทธา ความกังวล และความไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันของรัฐ ทั้งจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตรกับประชาชนชาวพื้นถิ่น สะสมยาวนานต่อไปอีก ภาคประชาชนขอเรียนว่าจะยังยืนยัน และไม่ย่อท้อที่จะเรียกร้องขอคืนพื้นที่ป่าโดยสุเทพกลับมาเป็นมิ่งขวัญของชาวเชียงใหม่โดยรวมต่อไป จนกว่าการแก้ปัญหาจะแล้วเสร็จขอได้โปรดเข้าใจเจตนาอันบริสุทธิ์ของภาคประชาชนด้วย

ข้อมูลสำคัญที่ได้นำเรียนผ่านจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ ตัวแทนประชาชนได้นำเสนอต่อผู้บัญชาการ มทบ.33 และตัวแทนของหน่วยทหารในวงประชุมเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อแสดงเจตนาและจุดยืนของการพยายามหาทางแก้ปัญหาอย่างสันติ ละมุนละม่อม ให้เกียรติกันและกัน เพราะเข้าใจว่า

ปัญหานี้ผูกพันต่อเนืองยาวนานไม่ได้เป็นความผิดของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อขอวิงวอนให้ประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้โปรดพิจารณาเข้าใจเหตุผล และเจตนาของภาคประชาชน และได้โปรดตัดสินใจคืนพื้นที่บางส่วนของโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ เชียงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ แก่กรมธนารักษ์ และจากนั้นศาลยุติธรรมกับภาคประชาชนตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น จะร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศต่อไป

ด้าน นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิช หรือ “หมอหม่อง” อาจารย์ระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา กล่าวจากภาพที่เห็นทางอากาศเมื่อ 2 ปีก่อน ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นบ้านของใคร จึงนำภาพไปโพสต์และศาลอุทธรณ์ออกมาระบุว่าการก่อสร้างทุกอย่างถูกต้อง จนวันนี้ได้บินจักรยานเข้าไปยังพื้นที่จริงได้เห็นอย่างใกล้ชิด พบว่าใกล้แล้วเสร็จประมาณ 90%

“ผมอยากขอให้ท่านคิดให้เยอะ เพราะสิ่งที่เกิดกระทบความเชื่อมั่นและศรัทธา ขอให้มาร่วมกันแก้ไข เยียวยาและฟื้นฟูโดยสุเทพไปพร้อมๆ กัน” นพ.รังสฤษฎ์กล่าว

ด้าน พล.ท.วิจักชฐ์ ศิริบริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 เมษายน เวลา 09.30 น. ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่ ได้นำตัวแทนของศาลอุทธรณ์ภาค 5 และกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างบ้านพักเชิงดอยสุเทพ มาเพื่อรับฟังข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย ในลักษณะเปิดกว้าง โดยกองทัพภาคที่ 3 ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อรับทราบทั้งทำที่และข้อมูลจากปากทั้ง 2 ฝ่ายโดยตรง เพราะที่ผ่านมาฟังจากทางสื่อโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเป็นหลัก

“ทหารจะไม่ตั้งคำถาม ให้สองฝ่ายได้พูดกันอย่างเต็มที่ เพราะทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหา แต่ขณะนี้เกิดปัญหาขึ้นก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหากันต่อไป โดยดูว่าแต่ละองค์กรต้องการอะไรและมีทำอย่างไร จากนั้นผมจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)” พล.ท.วิจักชฐ์กล่าว และว่า ทั้งนี้ ไม่สามารถบอกได้ว่าแนวโน้มจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องรอฟังก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาคือเรื่องที่ยังคงค้างคาใจตัดสินใจ ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ กองทัพภาคที่ 3 ทำตามนโยบายในการฟังเสียงของทั้ง 2 ฝ่าย

จับตาเปิดค่ายกาวิละถก บ้านพักศาลออกทางไหน

เชียงใหม่ • เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพกว่า 1 พันคน บินจักรยานบุกหน้าศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชูป้ายคัดค้านสร้างบ้านพักตุลาการ ยื่น 6 ข้อเรียกร้องขอคืนพื้นที่ทำลายระบบนิเวศ “แม่ทัพภาค 3” เปิดเวทีในค่ายทหารรับฟังข้อมูล “ศาล-กลุ่มค้าน”

9 เม.ย. ก่อนเสนอเลขานุการ คสช.ตัดสินใจ
เมื่อวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กว่า 1,000
คน ร่วมกันขี่จักรยานติดริบบิ้นและธงสีเขียว
จากหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

อ่านต่อหน้า 10

จับตา

นานาชาติ เอลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ไปรวมตัวกันที่หน้าศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ชูป้ายคัดค้านโครงการสร้างบ้านพักตุลาการ เรียกร้องหยุดและรื้อถอนอาคารบ้านพักของข้าราชการตุลาการ บนเนื้อที่ 147 ไร่ ในพื้นที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสร้างติดแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตามโครงการย้ายศาลอุทธรณ์ภาค 5 จากกรุงเทพฯ โดยทางศาลได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 33 เนื้อที่ 147 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา และได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี 2549 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลพร้อมบ้านพัก 47 หลัง และอาคารชุด 13 หลัง งบประมาณทั้งสิ้นมากกว่า 900 ล้านบาท กระทั่งได้รับงบประมาณเมื่อปี 2556 และเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2557 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้

จากนั้นทั้งหมดได้ขี่จักรยานมุ่งหน้าต่อไปยังชายป่าภายในห้วยตึงเฒ่า เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์ที่ปกปักษ์รักษาป่าไม้ และช่วยกันใช้ผ้าจิวรผูกอบต้นไม้บริเวณชายป่ารอบๆ พื้นที่ ก่อสร้างบ้านพักตุลาการ เพื่อเป็นการ

บวชป่าและสืบชะตาป่าดอยสุเทพ ตามความเชื่อทางภาคเหนือ

พระสุทัศน์ สุทัศน์ เจ้าอาวาสวัดสันธาตุ ต.สันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้เดินถือป้ายมีข้อความว่า “หลวงพ่อบิณฑบาตคืนป่าให้ส่วนรวมเกิด ปล.หลวงพ่อก่แล้ว เดินขึ้นไปบิณฑบาตไม่ไหว ลงมาเตอะโยม”

ต่อมาพระสุทัศน์ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีบวชป่าตามความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อของชาวล้านนา ที่ว่าหากนำผ้าไปผูกมัดกับต้นไม้ในป่าต้นไหน ถือว่าต้นไม้ไม่ได้ผ่านพิธีการบวชป่า และห้ามตัดโดยเด็ดขาดและคนตัดก็จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น

ขณะที่กลุ่มเครือข่ายขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ ได้อ่านจดหมายเปิดผนึก 6 ข้อเรียกร้องในการขอพื้นที่ที่มีการสร้างบ้านของข้าราชการศาลยุติธรรมคืน ถึงประธานศาลฎีกา คณะกรรมการศาลยุติธรรม และรัฐบาล ช่วยพิจารณาถึงความถูกต้องชอบธรรม และความเหมาะสม โดยมีเนื้อหาเน้นไปที่การมุ่งหาทางออกอย่างสันติ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการคัดค้านอย่างสันติ และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวม 6 ข้อ

1.ภาคประชาชนจะขอคืนพื้นที่โครงการบ้านพักและแฟลตราชการเพียงบางส่วนที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างชัดเจนเท่านั้น 2.จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผ่านโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์และแผ่นป้ายเพื่อนำเสนอต่อตัวแทนสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมที่มาร่วมประชุมหารือหรือได้รับทราบในตัวโครงการมีความเสี่ยงต่อปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย โคลนถล่มตามฤดูกาล 3.ภาคประชาชนต้องการรับทราบความกังวลในแง่กฎหมายและการใช้งบประมาณของรัฐที่ดำเนินไปแล้ว รวมทั้งอยากให้ศาลยุติธรรมจัดเตรียมรั้ววัดคืนพื้นที่บางส่วนให้กลับมา

เป็นที่ราชพัสดุ 4.ภาคประชาชนอยากให้ตัวแทนฝ่ายทหาร เสนอแนวทางการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศร่วมกันระหว่างราษฎร-รัฐ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นช่องทางปลูกสำนึกและพลังความร่วมมือของพลังประชารัฐทุกภาคส่วน 5.เปิดเผยแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ตามหลักวิชาการ และ 6.ภาคประชาชนตระหนักดีว่าศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการนี้มาเป็นลำดับ แต่ขอให้ศาลยุติธรรมได้โปรดเข้าใจว่าปัญหานี้ไม่สามารถมองจากแง่มุมทางกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมเพียงมิติเดียวหรือสองมิติเท่านั้น เนื่องจากการที่หน่วยงานในอดีตเลือกใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความศรัทธา ความกังวลและความไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันของรัฐ ทั้งจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตรกับชาวพื้นถิ่นสะสมยาวนานต่อไป

กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพยังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุ เตรียมจัดพิธีบวชป่าแบบล้านนา

การคัดค้านการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตาม ซึ่งก่อนที่จะถึงกำหนดนัดหมายหารือร่วมกันระหว่างเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรม และทหาร ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.นี้ ทางเครือข่ายเตรียมจัดกิจกรรมบวชป่า ตามแบบฉบับของชาวล้านนา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่เตรียมการมานาน พื้นที่บริเวณรอบจุดก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นจุดที่เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจะจัดกิจกรรมบวชป่า

นางพิมพ์สุชา สมมิตรวศุฒิ เลขาธิการเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพระบุว่า การจัดกิจกรรมนี้ต้องการให้หน่วยงานรัฐเห็นความตั้งใจในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยเฉพาะบริเวณดอยสุเทพ พิธีการที่จัดขึ้นจะเป็นแบบล้านนาดั้งเดิม ไม่บ่อน้ำที่คนภายนอกจะมีโอกาสได้เห็น ขณะที่การเคลื่อนไหวรถทรงคั้ดค่านการก่อสร้าง ตอนนี้อยู่เฉพาะแต่คนในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เครือข่ายสลัมสี่ภาค ซึ่งเดินทางมาประชุมประจำปีที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมผูกธูปบนสี่เหลี่ยมออกกำลังกายตามการเชิญชวนของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

ด้าน พล.ท.วิจักชฐ์ ศิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในวันที่ 9 เม.ย. เวลา 09.30 น. ที่ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ ได้นำตัวแทนของศาลอุทธรณ์ภาค 5 และกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างบ้านพักเชิงดอยสุเทพ มาเพื่อรับฟังข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายในลักษณะเปิดกว้าง โดยกองทัพภาคที่ 3 ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อรับทราบทั้งท่าทีและข้อมูลจากปากทั้ง 2 ฝ่ายโดยตรง เพราะที่ผ่านมาฟังจากทางสื่อโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเป็นหลัก

“ทหารจะไม่ตั้งธงคำถาม ให้สองฝ่ายได้พูดกันอย่างเต็มที่ เพราะทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหา แต่เมื่อขณะนี้เกิดปัญหาขึ้น ก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหากันต่อไป โดยดูว่าแต่ละองค์กรต้องการอะไรและมีท่าทีอย่างไร” พล.ท.วิจักชฐ์กล่าว

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ พลอ.เฉลิมชัย สิทธิ

สาท ผู้บัญชาการทหารบก ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าแนวโน้มจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องรอฟังก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ กองทัพภาคที่ 3 ทำตามนโยบายในการฟังเสียงของทั้ง 2 ฝ่ายเท่านั้น.